
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568  ครั้งที่ 2  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 

ผู้มาประชุม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. . 

13 

นายสุทธิสาร   ซื่อสัตย์ 
นายทศพล      เหมือนพิทักษ์ 
นางสาวอ าพัน  กัตพงษ์ 
 ร.ต.พีธพงศ์    ค าเวียงจันทร์ 
นางจรวยศรี    อัศวเวทสถิต 
 นางสุกัลยา     สุทธานันท์ 
นายโชคชัย     สีห์ประเสริฐ 
นายปัญญา     พากเพียรทรัพย์ 
นางสวิล        ตระกูลป้อง 
นายชูชีพ       ร่มโพธิ์แก้ว 
นายอาทิตย์    จันทรวงษ์ 
นายสุมิตร      ทะวะระ 
นายวิรุญ        แก้วสีหาวงษ์ 
นายสุรศักดิ์    จักสาน 
นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายนรัตน์      วินุราช 
ร.ต.สุรเดช      เหล็กจาน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญเชาว ปัณเขต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ หมู่ที่ 1 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ          
2. นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ 
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4. นางวรดาภา  สืบวงษ์ รองปลัดฯ 
5. นางรัตนา  กองขุนชาติ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายณัฐวัฒน์  มาลัยพันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง           
7. นางสาวจิรวรรณ  จงจิตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายณรงค์ศักดิ์  บุญขวัญ นิติกรฯ 
9. นางสาวฐิติมา  เหมือนพิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ 
10. นางสาวสุจิรา  ภวภูตานนท์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
11. นางสาวพนัชกร กลิ่นมะลิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

 
 
 

/เร่ิมประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  - เรื่องการลาของสมาชิกดังนี้  นายบุญเชาว ปัณเขต ครับ และเรื่องการโอนย้ายพนักงาน 
(ประธานสภาฯ)  - เรื่องแจ้งโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ราย  
 ขอเชิญ รองปลัดฯ ครับ 
นางวรดาภา สืบวงษ์ ดิฉัน นางวรดาภา สืบวงษ์  ต าแหน่ง รองปลัดอบต.บ้านพระ สอบได้ ต าแหน่ง                 (รอง
ปลัด อบต.บ้านพระ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะเดินทางในวันที่  
 3 มีนาคม 2568 ค่ะ    
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2568  ครั้งที่ 1   
  เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2568 
นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2568 ครั้งที่ 1   

(ประธานสภาฯ)        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

 รับรองด้วยครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1/2568 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่                 
11 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  

1. ชี้แจงสถานะการเงินการคลัง                         

นางรัตนา  กองขุนชาติ แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน อบต.บ้านพระ 
(ผอ.กองคลัง)  ณ วันที่ 13 ก.พ.2568 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่             30 

ก.ย.2567 จ านวน 208,179,235.91บาท หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 824,637.67บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ที่น าไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ จ านวน 163,602,353.58บาท                          
หัก  เ งินสะสมที่ ได้ รั บอนุ มัติ และในปีปั จจุ บัน  จ านวน 27,458,053.58บาท                    
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว** รับคือเงินรายจ่าย/รับรายได้
ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 27,458,053.58บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชี    
เงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จ านวน 136,144,300.-บาท ค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 2. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 เส้นบ้านหัวเขา  ซอย 2 

งบประมาณ 603,500.-บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 427 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,708 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2568) 

 
/นายสุทธิสาร... 
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นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนฯหลายปีแล้ว และได้เสนอโครงการไปท่ีจังหวัด  
(นายก อบต.บ้านพระ) แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน และจึงได้น าเข้าจ่ายขาด แต่ไม่มีผู้มาซื้อ จึงต้องมีการปรับราคาใหม ่
 ให้เป็นราคาปัจจุบัน ครับ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14       

เส้นบ้านหัวเขา ซอย 2 งบประมาณ 603,500.-บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 427 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,708 ตารางเมตร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2568) เป็นเอกฉันท ์
3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 19 เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนา
ซอย 3 งบประมาณ 454,000.-บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 313 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2568) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในแผนฯหลายปีแล้ว จึงขอปรับราคาให้เป็นราคาปัจจุบันครับ    
(นายก อบต.บ้านพระ)  

นายนรัตน์ วินุราช ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ ที่น าโครงการเข้าจ่ายขาดเงินสะสมให้ เพื่อสะดวกในการสัญจร 

(ส.อบต.ม.19) ไป-มา ของประชาชนครับ  

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ มีสมาชิกฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 19        
เส้นซอยบ้านใหม่พัฒนาซอย 3 งบประมาณ 454,000.-บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 313 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,252 ตารางเมตร (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2568) เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายปราโมทย์  เนียรมงคล ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นายปราโมทย์ เนียรมงคล  ผมขอฝากช่างควบคุมงาน ให้ก าชับผู้รับเหมาเรื่องความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้าง 

(ส.อบต.ม.17)  ด้วยครับ  

 
/นายปัญญา... 
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ เรื่องไฟโซล่าเซลล์ สามารถจัดซื้อจ านวนมากไดห้รือไมค่รับ  

(ส.อบต.ม.8) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายวิรุญ แก้วสีหาวงษ์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายวิรุญ แก้วสีหาวงษ์ เรื่องขอติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณท่ีไม่มีเสาไฟฟ้า บริเวณจุดเชื่อม หมู่ที่ 11 กับหมู่ที่ 14  

(ส.อบต.ม.14)  เรื่องซ่อมฝายทีช่ ารุด บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาญชัย ยุ้งใหญ่ ขอฝากท่านนายกฯ  

  ด้วยครับ ในประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้ขอเจาะบ่อบาดาลแล้วใช้โซล่าเซลล์จะสามารถท าได้ 

  หรือไม่ครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื่องน้ าประปาของหมู่ที่ 11 ไม่เพียงพอ ขอให้ผู้บริหารช่วยหาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับ 

(ส.อบต.ม.11)  เรื่องแจ้งเข้างานของผู้รับเหมา ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯทราบด้วยครับ 

เรื่องถังน้ าประปาบ้านนายสุเทพ มีผู้ใช้น้ าเพียง 3-4 หลังคาเรือน สามารถเชื่อมต่อท่อเมนมา 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าได้ครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายสุมิตร ทะวะระ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายสุมิตร ทะวะระ  การเก็บขยะขอให้เข้าไปเก็บขยะ บ้านป่าเสือ ซอย 3 ได้หรือไม่ครับ  

(ส.อบต.ม.13)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ ร้อยตรีสุรเดช เหล็กจาน ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ร.ต.สุรเดช เหล็กจาน เรื่องการอุทิศท่ีดินสาธารณะโครงการหมู่บ้านภักดี ได้อุทิศที่ดินให้กับทาง อบต.บ้านพระ 

(เลขานุการสภาฯ)  หรือยังครับ จะได้ปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออกครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ การก่อสร้างส านักงานอบต.บ้านพระ จะก่อสร้างเมื่อไหร่ ครับ 

(ส.อบต.ม.8)  เรื่อง ถนนของหมู่ที่ 8 ทางผู้บริหารได้หาแนวทางร่วมกันหรือยังครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายอาทิตย์ จันทรวงษ์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 
/นายอาทิตย์... 
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นายอาทิตย์ จันทรวงษ์ การวางท่อกลางถนนไดส้ามารถท าเหมือนในเมืองปราจีนบุรีได้หรือไม่ครับ เนื่องจาก  

(ส.อบต.ม.12)  หมู่ที่ 12 ติดปัญหาการอุทิศที่ดิน ครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ หลักการในการวางท่อต้องดูพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งพ้ืนที่ในเมืองสองข้างทางไม่สามารถท าได ้  

(ผอ.กองช่าง)  พ้ืนที่ ของอบต.บ้ านพระเป็นเขตชนบทเป็นส่ วนใหญ่  การบ ารุ งรักษา จะง่ ายกว่ า                  

การอยู่กลางถนน แต่สามารถท าไดถ้้าถูกบังคับโดยพื้นที่ ครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นางสุกัลยา สุทธานันท์ ครับ 

(ประธานสภาฯ)   

นางสุกัลยา สุทธานันท์ มีการขุดดิน/ถมดิน ตรงข้ามอู่ช่างเดือน เนื้อท่ีประมาณ 10 ไร่ ทางกองช่างได้ไปส ารวจ 

(ส.อบต.ม.5)  หรือยัง และขอติดไฟไซล่าเซลล์ ทางเข้าหมู่ที่ 7  หนองไข่ไก่ด้วยค่ะ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ เชิญ นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องไฟโซล่าเซลล์ ขอให้ติดบริเวณประตูหลัง อบต.บ้านพระ ด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ) 

นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ เรื่องไฟโซล่าเซลล์ มีบางหมู่ยังไม่ได้เข้ามาขอ และยังไม่สามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้  

(ผอ.กองช่าง)  ทั้งต าบลเนื่องจาก มีราคาสูงกว่าหลอดปกติ และด้วยงบประมาณจ ากัด ถ้าติดไฟโซล่าเซลล์ 

  ตามจุดที่ไม่มีเสาไฟแล้ว จะเปลี่ยนจากหลอดปกติเป็นไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมด และตอนนี้ผม 

  ก าลังด าเนินการเรื่องไฟโซล่าเซลล์ ในส่วนของที่ท าการของอบต.บ้านพระ จาก ทางเข้า  

  อบต.บ้านพระ–บริเวณด้านหลัง อบต.บ้านพระ โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ของอบต.บ้านพระ  

 ด าเนินการติดตั้ง เพ่ือทราบค่าใช้จ่ายต่อต้น และจะหาผู้รับเหมาเข้ามาติดตั้งท้ังต าบล ครับ   

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ หมู่ที่ 17 เรื่องการควบคุมงาน และแจ้งเข้าการด าเนินงาน ขอให้กองช่างประสานสมาชิกฯ   

(นายก อบต.บ้านพระ) ครับ 

  หมู่ที่ 8 เรื่องไฟโซล่าเซลล์ จะจัดหาเพิ่มให้ครับ 

  หมู่ที่ 14 เรื่องไฟโซล่าเซลล์ ถ้าไม่มีเสาต้องท าแผนฯเข้ามาพร้อมจุดติดตั้งครับ 

เรื่องซ่อมฝายขอให้ท าแผนฯเข้ามา จะออกไปส ารวจ, เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลมีอยู่ในแผนฯ 

และจะให้ช่างออกไปส ารวจอีกทีครับ  

 
/หมู่ที่ 11... 
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 หมู่ที่ 11 เรื่องน้ าประปาหมู่บ้าน จะต่อพ่วงให้สามารถใช้งานไดท้ั่วถึงกัน ขอฝากกองช่างด้วย 

 เรื่องน้ าประปาภูมิภาค จะเชิญการประปาส่วนภูมิภาคมาชี้แจงและขอฝากท่านสมาชิกฯ      

 เชิญผู้ใช้น้ ามาประชุมด้วย ครับ    

  หมู่ที่ 13 การเก็บขยะ ในซอย 3 จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บให้ครับ 

  หมู่ที่ 6 เรื่องการอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณะโครงการหมู่บ้านภักด ีจะด าเนินการตรวจสอบ 

  ว่าได้มอบให้กับทางอบต.บ้านพระ หรือไม่ ครับ 

  การก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ ก าลังด าเนินการออกแบบ/        

  แก้ไขแบบอยู่ ครับ 

  หมู่ที่ 8 เรื่องถนนฯ จะลงไปตรวจสอบร่วมกับกองช่าง เพ่ือหาทางระบายน้ า ครับ  

  หมู่ที่ 5 เรื่องการขุดดิน/ถมดิน จะให้กองช่างลงไปตรวจสอบครับ   

  ฝากสมาชิกฯทุกท่าน เรื่องการขุดดิน/ถมดิน สามารถแจ้งมาได้ที่กองช่าง ครับ 

  การประชุมสภาฯ ในเดือนเมษายน 2568 หมู่ไหนมีเรื่องเดือดร้อนถ้ามีอยู่ในแผนฯ 

  มีการอุทิศท่ีดินเรียบร้อยและมีเอกสารครบถ้วน ขอให้ท าเรื่องเข้ามา ครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ)  ครับ  
ปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
    

     
     

(ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 

                             (ร้อยตรีสุรเดช   เหล็กจาน)    

                           เลขานุการสภาฯ     

 
 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)                                                               (ลงชื่อ)  
          (นางสุกัลยา สุทธานันท์)     (นางสวิล  ตระกูลป้อง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                      (นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์) 
                          ประธานสภาฯ 

 
 
 


